



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 17 มีนาคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9971

หน้า: 1 (ล่างขวา), 7

Col.Inch: 35.66 Ad Value: 42,792

PRValue (x3): 128,376

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รุดขอขอบคุณ ดร.ฟ็องเจ้าสัว นักร้องรักษ์-นศ.ชื่นชมศรัทธา

รุดขอขอบคุณ ดร.ฟ็องเจ้าสัว

**นักร้องรักษ์-นศ.
ชื่นชมศรัทธา**
รุดขอขอบคุณ'พล.ต.อ.ศรัทธา'
ส่งฟ็องอัยการ คดี'เจ้าสัว-เสือด้า'
เอาผิด 9 ข้อหา มูลนิธิสืบฯ
กลุ่มนักร้องรักษ์ □อ่านต่อหน้า 7

● ฟ็องเจ้าสัว □ ต่อจากหน้า 1

ชื่นชมทำคดีรวดเร็ว มั่นใจการทำงานของ
ตำรวจมากยิ่งขึ้น ขอให้คดีตัวอย่าง
อภิสิทธิ์ชน ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขณะที่
ศรัทธายืนยันพยานหลักฐานเอาผิดได้แน่ มั่นใจ
อัยการสั่งฟ้องได้ทุกข้อหา ไม่รู้สึกน้อยใจ ทำ
ตามหน้าที่ ยึดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิ
สืบฯและเสด็จ พร้อมด้วยภาคประชาชน
และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าพบ พล.ต.อ.ศรัทธา รังสิพราหมณกุล
รอง ผบ.ตร. เพื่อขอบคุณที่ส่งสำนวนสั่งฟ้อง
ให้พนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิดำเนินคดี
นายเปรมชัย ธรรมสุด ประธานบริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์ จำกัด (มหาชน)
พร้อมพวกอีก 4 คน จำนวน 9 ข้อหา คดี
ล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ฝั่งตะวันตก
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งมอบรายชื่อ
142,189 คน ที่คิดแฮชแท็กเสือด้าคือองไม่
ตายฟรีให้กับพล.ต.อ.ศรัทธาด้วย

นายศศินกล่าวว่า ขอขอบคุณพนักงาน
สอบสวนที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว กระบวนการ
ต่างๆ จะไปสู่ชั้นศาลได้เร็วขึ้น ถ้าข้าก็เกรง
ว่านายเปรมชัยจะใช้เทคนิคทางกฎหมายเอาตัว

รอด แม้ยังไม่เห็นสำนวนคดีแต่ก็มีความมั่นใจ
ในการทำคดีของตำรวจมากยิ่งขึ้น ทำให้ทราบ
ว่าตำรวจให้ความมั่นใจกับประชาชนในการ
ช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ขอให้คดีนี้
เป็นคดีตัวอย่าง อภิสิทธิ์ชน ไม่อยู่เหนือกฎหมาย
ส่วนเรื่องข้อหาทารุณกรรมสัตว์นั้นทางกลุ่ม
เข้าใจ เป็นเรื่องดีที่ให้ความรู้ประชาชน

ส่วนพล.ต.อ.ศรัทธาก็กล่าวว่า ขอชี้แจง
เกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่าถ้าหากนายเปรมชัย
ไม่ได้เป็นบุคคลฆ่าและเสือด้าจะหลุดพ้น
จากข้อกล่าวหาหรือไม่ การเข้าไปในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นการเข้าไปด้วยกัน รวม
ถึงแบ่งหน้าที่กันทำ และมีความชัดเจนในการ
ใช้อาวุธปืน รถยนต์ รวมถึงมีคเช็ชงที่ใช้
ฆ่าและเป็นของนายเปรมชัย มั่นใจว่าประเด็น
นี้นายเปรมชัยจะไม่หลุดจากการดำเนินคดี
ล่าสัตว์ป่า สามารถพิสูจน์ความผิดได้แน่นอน

รอง ผบ.ตร.กล่าวต่อว่า ยืนยันว่าจะทำ
สำนวนคดีให้ดีที่สุด ไม่ให้เกิดความห
ลวมในสำนวนคดี และไม่ได้รู้สึกน้อยใจ ที่
ผ่านมาก็ทำตามหน้าที่ และยึดตามกฎหมายที่
มีอยู่ ขอขอบคุณพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม ที่ให้
กำลังใจในการทำงานตลอด มั่นใจในสำนวน
คดีว่าอัยการสั่งฟ้องทุกข้อหาแน่นอน แต่ทั้งนี้
ต้องอยู่ที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาด้วย ไม่อาจ
ไปกล่าวล่วงได้

วันเดียวกัน ที่โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทแอนด์
อะควอดิก ถนนเลียบด่วนรามอินทรา-
ลาดพร้าว 71 ทม. นายเชาวสิทธิ์ ปัญญามหา
ทรัพย์ เจ้าของโรงพยาบาลสัตว์ ร่วมกับศิลปิน
กราฟฟิตี้ กว่า 10 คน จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ศิลปะบนกำแพง เพนดรูปเสือด้า โดยมีแรง
บันดาลใจจากเสือด้าที่สูญเสียชีวิตสูญญาว่าจะ
เป็นการมาครั้งสุดท้ายที่ตายในป่าไทย



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 17 มีนาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14615

หน้า: 10(ขวา)

Col.Inch: 11.75 Ad Value: 12,925

PRValue (x3): 38,775

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'อภิสิทธิ์-กอบศักดิ์'ร่วมสัมมนาพลังโซเชียลเปลี่ยนการเมืองไทย

'อภิสิทธิ์-กอบศักดิ์'ร่วมสัมมนา พลังโซเชียลเปลี่ยนการเมืองไทย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นายสุเมธ โตเกษร ประธานผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 7 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า คณะผู้เข้าอบรม บสก.7 ร่วมกันจัดสัมมนาสาธารณะเรื่อง พลังโซเชียลเปลี่ยนการเมืองไทยจริงหรือ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นาย

อบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายอรรถกิต แสงสุข คอลัมนิสต์เจ้าของนามปากกาใบตองแห้ง และนายปราบเลาะห์โรจนพันธ์ ผู้ก่อตั้งโครงการ Rethink Thailand ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธำมาฒย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



<h1>มติชน</h1> <p>Maticchon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550</p>	Section: เสาร์ประชาชน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม			ศิลป์: สีสี่
	วันที่: เสาร์ 17 มีนาคม 2561			
	ปีที่: 41	ฉบับที่: 14615	หน้า: 17(บน)	
	Col.Inch: 77.74 Ad Value: 120,497		PRValue (x3): 361,491	
หัวข้อข่าว: รายงาน: 'สาธิต ม.ธรรมศาสตร์' คณิตศาสตร์ 'ครู' พัฒนาตัวเองเพื่อ...				

‘สาธิต ม.ธรรมศาสตร์’ คณิตศาสตร์ ‘ครู’ พัฒนาตัวเองเพื่อผู้เรียน



ก้าวสำคัญของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ริเริ่มโครงการ Professional Development หรือ PD เพื่อปลูกความรู้สึกรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิ์ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบสนองโจทย์ใหญ่ของทางโรงเรียนคือ เด็ก หรือผู้เรียน

อมรรัตน์ สีหะปัญญา หรือ ครูส้ม ผู้ดูแลโครงการ Professional Development โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าว่า ในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ จึงได้ริเริ่ม PD โดยเมื่อราว 2 ปีที่แล้ว



อมรรัตน์ สีหะปัญญา



ก่อนโรงเรียนเริ่มเปิดการเรียนการสอน ทางผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกันประชุมและเล็งเห็นว่าโรงเรียนมีทรัพยากรครูที่มีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งเกือบทั้งหมดมิได้จบครูมาโดยตรง แต่ว่าปลายทางของทุกคนคือ ร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การพัฒนาตัวเองของครูให้มีความพร้อมและมีศักยภาพมากพอที่จะออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเติบโตตามศักยภาพและความหลากหลายได้อย่างสูงสุด จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ PD ในวันนี้

ครูส้มเล่าอีกว่า ระยะเวลาที่ 1 ของโครงการเป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูตั้งแต่ก่อนเปิดโรงเรียนด้วยการเติมเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น Socratic teaching, Happiness classroom และศิลปะในการสะท้อนการ

เรียนรู้ ให้กับครู แต่การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้คือสิ่งที่ทางคุณครูทุกท่านให้ความสำคัญ โดยเน้น 3 ประเด็นหลัก คือจะนำเด็กเข้าสู่กระบวนการได้เรียนรู้ได้อย่างไร จะให้กระบวนการแก่ครูอย่างไร และจะพาเขาไปต่อในกระบวนการได้อย่างไร ซึ่งครูของเราได้มีการจำลองการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มประสบการณ์ (5 กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้) ในฐานะครูจะมองเห็นความพร้อมและปัญหาที่ต้องพัฒนาตัวเองต่อไป จากการสะท้อนความคิดจากเพื่อนครูที่จำลองบทบาท



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: เสาร์ประชาชน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

วันที่: เสาร์ 17 มีนาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14615

หน้า: 17 (บน)

Col.Inch: 77.74 **Ad Value:** 120,497

PRValue (x3): 361,491

คลิป: สื่อ

หัวข้อข่าว: รายงาน: 'สาธิต ม.ธรรมศาสตร์' คีนลธิธิ'ครู'พัฒนาตัวเองเพื่อ...

ของผู้เรียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากร เพราะเราเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ต้องเดินไปด้วยกัน

วันนี้ ครูของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำเครื่องมือ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ไปใช้กับเด็กๆ แล้ว 1 ภาคการศึกษา ซึ่งประสบการณ์ที่ครูแต่ละท่านได้พบเจอในชั้นเรียนได้กลายเป็นโจทย์ของ PD ในระยะที่ 2 ซึ่งกำลังดำเนินกิจกรรมอยู่ในปัจจุบัน

โจทย์ยากของครูไทยคือ การรับระบบพัฒนาครูมาจากส่วนกลาง ซึ่งแปลว่าครูทั้งประเทศจะรับรู้เรื่องเดียวกัน ดังนั้น จะดีกว่าหรือไม่ หากระบบพัฒนาครูมาจากส่วนกลาง



จะเป็นแค่แนวคิด ซึ่งผู้บริหารแต่ละโรงเรียนนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทที่แวดล้อม

“สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้รับสิทธิที่จะพัฒนาตัวเองของกลุ่มครูในโรงเรียนให้ยั่งยืน เพื่อสร้างการเรียนรู้บนฐานของประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครูหรือเรื่องการศึกษา

ควรเปิดโอกาสให้ครูมีสิทธิในการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ กล้าคิดอำนาจในการพัฒนาตัวเองให้กับครู กระตุ้นให้เขารู้สึกว่าทุกคนสามารถสร้างการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ โดยเชื่อมโยงจากประสบการณ์จริง ทำให้ครูรู้ว่าภาครัฐหรือหน่วยงานยอมรับฟังความคิดของพวกเขาโดยไม่ตัดสินว่า คิดแบบนี้ผิดหรือถูก และกลุ่มครูของแต่ละโรงเรียนต้องลงมือปรับปรุงกระบวนการที่เรียกว่า PD ขึ้นมาเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ต่างกันของครูแต่ละคนให้ตอบสนองกับเด็ก” ครูล้มกล่าว

อย่างไรก็ตาม การทำงานของครูเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และความร่วมใจกันของนิเวศการเรียนรู้

ในโรงเรียนนั้น ทั้งเพื่อนครูในศาสตร์ต่างๆ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ผู้เรียน และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อร่วมมือกันสร้าง Human Capital ของประเทศเราให้มีคุณภาพสู่สังคม ซึ่งครูของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้รับสิทธิและอิสระในการพัฒนาศักยภาพเติมเต็มศาสตร์ที่ตนเองสนใจ และสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมา

โดยโครงการมีแผนระยะยาว 5 ปี ซึ่งแต่ละปีจะมี outcome ต่างกันตามโจทย์ที่เจอซึ่งปลายทางโครงการ PD ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น นอกจากการพัฒนาครู ยังจะสร้างนวัตกรรมของการพัฒนาครู เพื่อสร้างการเป็นนักจัดการเรียนรู้มืออาชีพ นั่นเอง